



## ประกาศ

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

### ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลฯ ว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐๑ และมาตรา ๒๑๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

๑. ให้รัฐมนตรีซึ่งได้แต่งตั้งเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ประกาศลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ประกาศลงวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่มีประกาศพระบรมราชโองการนี้ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายสุวิทย์ คุณกิตติ	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายจาตุรนต์ ฉายแสง	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายกร ทักษะรังสี	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ธรรมรักษ์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อิศรางกูร ณ อยุธยา	
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายวราเทพ รัตนากร	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ร้อยเอก สุชาติ เชาววิศิษฐ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย	เป็น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ

---

นายสนธยา คุณปลื้ม	เป็น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายอนุรักษ์ จุริมาศ	เป็น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาศักดิ์ และความมั่นคงของมนุษย์
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม	เป็น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเนวิน ชิดชอบ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุริยะ จิรุงเรืองกิจ	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพิเชษฐ สติรชวาล	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม
นายนิกร จำนง	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์	เป็น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี	เป็น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายอดิศักดิ์ โปธารามิก	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายวัฒนา เมืองสุข	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายประชา มาลีนนท์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย
นายประมวล รุจนเสรี	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย
ร้อยตำรวจเอก ประชัช เปี่ยมสมบูรณ์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นางอุไรวรรณ เทียนทอง	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายพินิจ จารุสมบัติ	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นายปองพล อดิเรกสาร	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสิริกิติ์ มณีรินทร์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕  
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี